



ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
ระดับชำนาญการ

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ แต่ต้องนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรง
ตำแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมินแต่งตั้ง ให้คณะกรรมการประเมินบุคคล
พิจารณานับระยะเวลาเกื้อกูล นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคลได้พิจารณาคณะคุณสมบัติของบุคคลที่สมัครเข้ารับการประเมิน
บุคคล และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยได้ดำเนินการเป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ
และระดับเชี่ยวชาญ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และมติ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ระดับชำนาญการ
จำนวน ๒ ราย พร้อมชื่อเค้าโครงผลงาน สัดส่วนของผลงานในส่วนตัวเองปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำ
ผลงาน รวมทั้งข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน มาเพื่อทราบ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
และขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานและข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมินไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีข้อทักท้วงให้ดำเนินการเป็นไปตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ระดับชำนาญการ

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง	สังกัด	รายชื่อ/สังกัดผู้ได้รับคัดเลือก			ชื่อผลงาน	ข้อเสนอแนวคิด
				ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด		
๑	๑๘๖๗	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพิจิตร	นายภัทรชัย สุขกล้า	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพิจิตร	เรื่อง การบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนา สหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐ ผู้ร่วมดำเนินการ - นางสาวศรียุญา จินดาหลวง	เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ เป้าหมายใหม่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในจังหวัดพิจิตร ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน (เงินกองทุน พัฒนาสหกรณ์)
๒	๓๓๑๒	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต	นางสาวอารยา แก้วจางค์	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต	เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางพาราปาดลอก สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐ ผู้ร่วมดำเนินการ - นางสิริญา พาหุบุตร - นางสาววิภาวณี อิ่มสง่า	เรื่อง แนวทางการยกระดับชั้น ความเข้มแข็งสหกรณ์ออมทรัพย์กึ่งที่ จำกัด